
sþ. 876. Fyrirspurn [441. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um könnun á heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

1. Hyggst heilbrigðisráðherra gera opinberar niðurstöður könnunar frá ágúst 1985 á
heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu svo að almennar umræður geti farið fram um þær?

2. Hverjir reyndust stærstu kostnaðarliðir í heilsugæslu á Stór-Reykjavíkursvæðinu skv.
þessari könnun?

3. Til hvaða aðgerða hyggst ráðherra grípa vegna niðurstaðna könnunarinnar í ljósi nýrrar
stefnumörkunar í heilbrigðismálum?


